

## สรุปการประชุมทบทวนภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ในกฎกระทรวงฯ

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมอนามัย

ประธานการประชุม รองอธิบดีกรมอนามัย (ทันตแพทย์สุธา เจียรนณีโชติชัย) แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่และหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ยืนยันความพร้อมในการเสนอการปรับบทบาทและโครงสร้างให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา องค์ประกอบการประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ ๑) สถาบันอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ๒) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ๓) สำนักอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ๔) สำนักสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕) สำนักสร้างและจัดการความรู้ ๖) กองพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ๗) กองกฎหมายสาธารณสุข และ ๘) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ) หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ๑) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๓) กองแผนงาน และ ๔) สำนักเลขานุการกรม และหน่วยงานรับผิดชอบภาพรวมโครงสร้างกรมอนามัย ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย สารระสำคัญของการประชุมสรุปได้ดังนี้

ประธานมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนำเสนอที่ประชุมทราบสรุปความคิดเห็นของผู้แทน ๖ หน่วยงานภายนอกที่มีต่อการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย (สำนักงานก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) จากการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมอนามัยและคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมการแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ความทับซ้อนของหน้าที่ ของหน่วยงานที่ขอจัดตั้งขึ้นใหม่เปรียบเทียบกับหน่วยงานเดิม(หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒) จำแนกรายหน้าที่ของกรมอนามัย (ตามกฎกระทรวงฯ และปรับปรุง)

### มติที่ประชุม

๑. เห็นควรให้เสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยเฉพาะหน่วยงานที่มีความพร้อมขอจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักอนามัยผู้สูงอายุแยกจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ ๒) กองอนามัยพื้นที่สูงแยกจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ๓) สำนักสื่อสารเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแยกจากสำนักงานเลขานุการกรม ๔) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศแยกจากกองแผนงาน ๕) สำนักสร้างและจัดการความรู้ และ ๖) กองกฎหมายสาธารณสุข

๒. การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ให้เกลี้ยอัตรากำลังจากหน่วยงานเดิมโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้อะไร เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นอย่างไร

๓. ทุกหน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ตามมติที่ประชุมนี้ ปรับเอกสาร ว.๑๘ และ จัดทำ Power Point ส่ง กพร. ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย